



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่	3267	3
วันที่	- 1 พ.ค. 2560	
เวลา	10.10	
คน	1	

ส่วนราชการ... กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๘๗๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง... ข้อสั่งการที่ประชุมติดตามงานนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมติดตามงานนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ตึกชัยอัครวิทย์ กรมปศุสัตว์ นั้น กองแผนงาน ได้สรุปข้อสั่งการจากที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กผง. นำเรื่องที่เป็นงาน routine ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องทราบ เข้าวาระการประชุมด้วย โดยให้หน่วยงานในแต่ละกลุ่มภารกิจพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องอะไร - ให้ ปศุสัตว์เขต. ๑ - ๙ ทารือกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าแต่ละพื้นที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดใด เพื่อมุ่งศึกษาพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ โดยให้ สอส. สทป. และ กสส. ช่วยขับเคลื่อนด้วย - ให้ กสส. ปรับปรุงข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดสัตว์เป็นประจำทุกวัน ซึ่งอาจอ้างอิงจากภาคเอกชนก็ได้ โดยให้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ - ให้ กผง. จัดทำโมเดลภาพงานของกรมปศุสัตว์ แสดงให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เพื่อนำมาติดตามงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 	<p>กผง. และทุกหน่วยงาน</p> <p>ปศข. ๑ - ๙ สอส., สทป. และ กสส.</p> <p>กสส.</p> <p>กผง.</p>
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ความคืบหน้าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> - ในการประชุมครั้งต่อไป ให้ ศทส. นำเสนอแผนที่แปลงใหญ่รายชนิดสัตว์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ให้ กสส. ทำความเข้าใจกับ ปศุสัตว์เขต เรื่องชนิดสัตว์ที่สามารถส่งเสริมเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ได้ - ให้ กสส. ทารือกับคณะกรรมการฯ แปลงใหญ่ของกระทรวงฯ เรื่องความชัดเจนของแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ 	<p>ศทส.</p> <p>กสส.</p> <p>กสส.</p>
๓.๒ ความคืบหน้าในการจัดทำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแบบเปิดเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - การขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแบบเปิดเสร็จให้ใช้ชื่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ โดยให้ สกม. แก้ไขร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ กผง. เสนออธิบดีลงนามให้สอดคล้องกันด้วย 	<p>สกม.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.๓ ความคืบหน้าในการสร้างอาสาปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กสส. ขับเคลื่อนอาสาปศุสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกับปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ ให้ชัดเจน - ให้ กสส. จัดทำรายละเอียดแนวทางการสร้างอาสาปศุสัตว์ให้ชัดเจน และส่งข้อมูลให้ปศุสัตว์เขตทราบและดำเนินการต่อไป 	<p>กสส.</p> <p>กสส.</p>
๓.๔ ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) ด้านปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ กสส. พิจารณาการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในภาพรวมทั้งประเทศว่า เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดใด มีตลาดรองรับหรือไม่ และจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนว่า กรมฯ จะช่วยเกษตรกรอย่างไร และส่งข้อมูลให้อธิบดีนำไปรายงาน รมว.กษ. 	<p>กสส.</p>
<p>วาระที่ ๔</p> <p>เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑ การมอบอำนาจให้ปศุสัตว์เขตเบ็ดเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สกม. ออกคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจตามกฎหมายให้ปศุสัตว์เขต โดยสงวนเรื่องการออกคำสั่งย้ายไว้ ให้เฉพาะอธิบดี - มอบหมาย รอธ.วีรชาติฯ เป็นประธานการประชุมเรื่องการมอบอำนาจให้ปศุสัตว์เขต ซึ่งมี กผง. เป็นเลขาฯ โดยให้ ปศข. ๑ และ ปศข. ๗ เป็นตัวแทนของเขต เข้าร่วมประชุมด้วย - ให้ สำนัก/กอง ในแต่ละกลุ่มภารกิจ ปรึกษากับรองอธิบดีที่กำกับดูแล เรื่องการมอบอำนาจให้ปศุสัตว์เขต โดยให้มีงานด้านบริหารด้วย เช่น งานของกองแผนงาน กองคลัง เป็นต้น - ให้ สพส. รวบรวมข้อมูลการ Auditor ของหน่วยงานต่างๆ โดยมอบหมาย รอธ.สรวิศา เป็นผู้กำกับดูแล และให้พิจารณานำ ผชช. มาเป็น Lead Auditor ในแต่ละด้านด้วย 	<p>สกม.</p> <p>รอธ.วีรชาติฯ</p> <p>ปศข. ๑ และ ๗</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอธ.สรวิศา</p> <p>สพส. และ ผชช.</p>
๔.๒ การดำเนินงานด้านกระบือของกรมปศุสัตว์ (พันธุ์สัตว์/ผสมเทียม/อาหารสัตว์/สุขภาพ/วัคซีน/มาตรฐานฟาร์ม/การส่งเสริม)	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ สคบ. ดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์ และเร่งปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดภาวะการฉีดยาคีซิน - ให้ กผง. นำเรื่องการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ เข้าวาระการประชุมทุกครั้ง โดยมอบหมายให้ ผชช. เป็นเจ้าภาพ นำเสนอภาพรวมเป็นยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยการประชุมครั้งต่อไปให้นำเสนอยุทธศาสตร์โคและกระบือ 	<p>สคบ.</p> <p>กผง. และ ผชช.</p>
<p>วาระที่ ๕</p> <p>เรื่องอื่นๆ</p>	<p>๕.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สพส. เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนม - ให้ กสส. เป็นเจ้าภาพภายใต้ Milk board - ให้ สทป. เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านโคนม โดยสรุปผลงานจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง 	<p>สพส.</p> <p>กสส.</p> <p>สทป. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none">- ให้ สพส. จัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ชัดเจน และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยให้ ปศข. ๗ เป็นตัวแทนของเขตเข้าร่วมประชุมด้วย- ให้ กสส. เตรียมแนวทางการดำเนินการไว้ล่วงหน้า กรณีไม่มีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมทั้งระบบจะทำอย่างไร <p>๕.๒ โครงการโคบาลบูรพา</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ กสส. หาข้อมูลการตลาด และความยั่งยืนของโครงการ หากกรมฯ เข้าไปส่งเสริม <p>๕.๓ งานด้านบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none">- มอบหมาย รอธ.วีรชาติฯ รายงานข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งต่อไป	<p>สปส. ปศข.๗ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กสส.</p> <p>กสส.</p> <p>รอธ.วีรชาติฯ</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิรัตน์
๒๘ เม.ย. ๖๐
นางอรุณ (กนก)
๒๘ เม.ย. ๖๐
อรุณ ๒๘ เม.ย. ๖๐
(นางสาวอรุณญา ปวีณอภิชาติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๑ พ.ค. ๒๕๖๐